
๑ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 
วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6  เวลา 09.30น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายเจริญ  ญาสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
  ๒ นายสมยศ  ไชยนันตา  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
  ๓ นายอนุพงษ ์ ธิรินทอง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
  ๔ นายนเรศน์  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
  ๕ นายชาญณรงค์  แสงบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
  ๖ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
  ๗ นายธนกฤต  สัญญาเขื่อน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  ๘ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๙ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
๑๐ นายปริญญา  สุวรรณศร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๑๑ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
12 นายศักดิ์ดา  อุปค า  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นางอ าไพ  อวนศรี  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  2 นายถาวร  สืบคุณะ  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  3 นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  4 นางสมพร  สีเขียว  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ นายอภิชาติ สุภากุล  ก านันต าบลห้างฉัตร 
  ๖ นายศรีรัตน์  ใจสิน  ผู้ใหญ่บ้านหัวหนอง หมู่ 8 
  ๗ นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  8 นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  9 นายด ารงค์  ใจมูล  ผู้ใหญ่บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 
10 จ.ส.อ.แดนชัย  สันยาว  ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
11 นายเกริกฤทธิ   วงศ์พงษ์ค า นิติกรปฏิบัติการ 
12 นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13 นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
14 นางเพลินพิศ  สองแคว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 



๒ 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
- เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาลงทะเบียนครบองค์ประชุม นายศักดิ์ดา อุปค า 

ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ    
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖6 ณ บัดนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
นายศักดิ์ดา อุปค า 1. ผมได้รับหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ จากท่านปลัดแดนชัย  สันยาว ซึ่งท่านได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากต าแหน่ง โดยมีความ

ประสงค์จะขอลาออกจากต าแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 
การพ้นจากต าแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ข้อ 4 ระบุว่า เลขานุการสภา
ท้องถิ่น พ้นจากต าแหน่งดังนี้ ตาย, ลาออกโดยยื่นต่อประธานสภา, ครบอายุสภา, ยุบสภา 
และสภามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง ในวันนี้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้มีความประสงค์จะ
ลาออกจากต าแหน่งโดยได้ยื่นหนังสือลาออกต่อผม ผมในฐานะประธานสภาเทศบาล 
อนุญาตให้ท่านลาออก ตามความประสงค์ของท่าน แต่ก่อนจะมีการประชุมสภา จึงต้องมี
การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลขึ้นมาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาในวันนี้ ผมขอ
เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ชี้แจงข้อระเบียบ ขอเชิญครับ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล, ท่านสมาชิกสภาเทศบาล, ท่านคณะผู้บริหาร และ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตแจ้งในส่วนของการยื่นลาออกและผลของการ
ลาออก ตามที่ท่านเลขานุการสภาได้ยื่นหนังสือลาออกจากประธานสภาเทศบาลก็จะมีผล
ตามวันที่ท่านมีความประสงค์จะขอลาออก คือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 จะปรากฏอยู่ในข้อ 19 วรรคสอง “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด 
ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ   
ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือพนักงานหรือข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะ    
ในการประชุมคราวนั้น โดยให้น าความในข้อ  13 และข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดย
อนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือขึ้นพ้นศรีษะ” ข้อ 13 เมื่อ
สภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจาก
ต าแหน่ง และข้อ 26 คือวิธีการเลือก ให้เสนอชื่อตัวและสกุล มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 
ส าหรับการลงคะแนน โดยวิธีเขียนหมายเลขประจ าตัว ประธานเป็นผู้ประกาศคะแนน       
ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดได้รับเลือก หากคะแนนเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่คะแนน
เท่ากัน หากเท่ากันอีกให้จับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุด และข้อ 14 ในการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อ
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ในวันนี้ท่านปลัด
ซึ่งเป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจาก
ต าแหน่ง ดังนั้น สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จึงต้องเลือกเลขานุการสภาเทศบาล
ชั่วคราวเพ่ือด าเนินการช่วยเหลือในการประชุมสภาในวันนี้ จนถึงญัตติสุดท้ายของระเบียบ
วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่ จึงค่อยเสนอญัตติเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
แม่ตาลคนใหม่ ในระเบียบวาระที่ 1 นี้ขอให้ท่านเลือกเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ก่อนครับ ขอบคุณครับ 
 



๓ 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ตามท่ีท่านหัวหน้าส านักปลัดชี้แจง ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลชั่วคราว และขอผู้รับรองจ านวน    

2 ท่าน ขอเชิญครับ 
 

นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล, ท่านสมาชิกสภา, ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายอาทิตย์ แสงบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นาย
จิรัฏฐ์  ยารังษี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน (สมาชิกสภาผู้รับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาผู้รับรอง 1. นายวสันติ์  ปราบพุทจา   2. นายสมยศ  ไชยนันตา 

- มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง 

 - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  
 - ที่ประชุมไม่มีการเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

   

 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน 
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก   

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเลือกนายจิรัฏฐ์  ยารังษี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็น
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลชั่วคราว มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง 
(รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-,  งดออกเสียง -ไม่มี- 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - ผมนายจิรัฏฐ์  ยารังษี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา
ทุกท่านที่ได้เลือกผมเป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลชั่วคราว ผมได้คุยกับ
ท่านปลัดเป็นการส่วนตัว ท่านต้องการให้น้องๆ ได้พัฒนางาน เรียนรู้งานไปด้วย จึงขอ
ลาออกจากต าแหน่ง ส าหรับการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลในวันนี้ เป็นการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 ซึ่งถูกก าหนดไว้เมื่อปี พ.ศ. 
2565 ในแต่ละปีก็จะมีการก าหนดสมัยสามัญไว้ 4 สมัย ในการประชุมวันนี้มีญัตติที่เสนอ
สภาไว้ 5 ญัตติตามระเบียบวาระรายงานการประชุม ส าหรับการเลือกเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จะบรรจุไว้เป็นข้อ 4.6 

   

นางอ าไพ อวนศรี - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล, ท่านสมาชิกสภา, ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน ก็ขอขอบคุณที่ได้มีการอนุมัติจัดซื้อรถขยะ และรถยนต์ส่วนกลาง  รถขยะ

ของเราคันเก่า ขนขยะทิ้งในแต่ละสัปดาห์ประมาณ 14 เที่ยว พอได้รถขยะคันใหม่มาเหลือ
แค่ประมาณสัปดาห์ละ 6-7 เที่ยว ค่าน้ ามันรถก็ลดลงครึ่งหนึ่ง ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาก็ยัง
ไม่มีเกิดขึ้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก จึงน ามาแจ้งสภาเทศบาลทราบ ในส่วนของรถยนต์
ส่วนกลาง ก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของรถคันเก่าที่สุด กง 2029 ล าปาง ก็จะ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ หากไม่ซ่อมก็จะเป็นซาก หากจะขายต้องถามทาง
งานพัสดุก่อนค่ะ ให้เป็นไปตามระเบียบ แต่ดิฉันคิดว่า ซ่อมบ ารุงดีกว่าค่ะ เอามาไว้ให้น้องๆ 
พนักงานไว้ใช้งาน ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทั้งสองเขตที่เห็นความส าคัญของการพัฒนา
ในสิ่งสาธารณูปโภค ในเรื่องของการจัดเก็บขยะ แต่น าเรียนเบื้องต้น ในเรื่องของรถบรรทุกน้ า 
มีการใช้งานทุกวัน และรถก็เก่ามาก มีการน าไปส่งน้ าให้กับประปาหมู่บ้านขามแดง       



๔ 
 

บ้านแพะดอนสัก ทุกวัน และจะต้องเตรียมพร้อมหากเกิดไฟไหม้อีก รถน้ าคันนี้ซื้อมาตั้งแต่ปี 
2547  หากมีความจ าเป็นช่วงนี้ บางกิจกรรมขอแจ้งงดนะคะ เราจะต้องเตรียมรถน้ าไว้ 
ส าหรับแจกจ่ายให้ประชาชน และเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุไฟไหม้ จึงขอแจ้งสมาชิกสภา
ทราบค่ะ 

 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัย 
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 มีสมาชิกสภา  ท่านใดแจ้ง

ขอแก้ไข/เพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ หากมี ให้ยกมือพ้นศีรษะและเสนอถ้อยค าที่
ต้องการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือ ตัดทอน ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอแจ้งแก้ไขค าผิดหน้า 35 บรรทัดที่ 8 จากค าว่า ผิดระเบียบหรือใหม่ เป็นค าว่า ไม่ ครับ 
 

นายศักดิ์ดา  อุปค า - ผมขอแจ้งหน้า 36  ข้อความตามท่ี นายจิรัฏฐ์  ยารังษี กล่าว ค าว่า ป่า 84 ให้เติม 
ประธานสภาเทศบาลฯ เป็น ป่า 2484 ทุกวรรคทุกตอน 
 

-  ที่ประชุมมีผู้ใดขอแก้ไข เพ่ิมเติม ตัดทอน รายงานการประชุมอีกหรือไม่ 
 -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีก 

 -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๗๖ 
เลขานุการสภาชั่วคราวฯ  ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติรับรองรายงานการประชุม อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน  
  12 เสียง (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใดเห็นควร “รับรองรายงานการประชุม” โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 
  - สมาชิกสภาท่านใด        “ไม่รับรองรายงานการประชุม” โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี)  
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  สมัย
ประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 มติ
เอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง (รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-,  งดออกเสียง -ไม่มี-  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายศักดิ์ดา อปุค า - ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอยื่นกระทู้ถามการจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการตามระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่านระเบียบวาระ     
นี้ไป 

  

  - ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๔.๑  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ 
และข้อ ๑๐๓ 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ในวาระนี้เป็นการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ตรวจรายงานการประชุมสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอเชิญท่านเลขานุการ
สภาชั่วคราวชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
เลขานุการสภาชั่วคราวฯ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕65 

ข้อ 33 รายงานการประชุมสภาทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อน
เวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น และ ข้อ 
103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า     
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 

ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวน  
เรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น  

 สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ 105  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 และ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ 
ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ขอสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(4) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจ าเป็นคณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นแล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา  

  ประกอบข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอ
ชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือก
ตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



๖ 
 

ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล จะมีตามนัยข้อ 105 (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชุดเดิมหมดวาระปี 2565 ซึ่งประกอบไปด้วย      
3 ท่านดังนี้ นายอนุพงษ์ ธิรินทอง, นายธนกฤต สัญญาเขื่อน และนายนเรศน์ ถาวร พอ   
เข้าสู่ปี พ.ศ. 2566 ก็ต้องมีการคัดเลือกใหม่ ตามระเบียบที่ได้ก าหนดไว้ ก่อนอ่ืนท่าน
จะต้องเสนอก่อนว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ทั้งปี
ปฏิทิน หรือแต่งตั้งทุกครั้งที่มีการประชุม หรือแต่งตั้งเป็นสมัยสามัญ กับสมัยวิสามัญ พร้อม
ทั้งเสนอว่าจะให้เป็นคณะกรรมการสามัญ หรือคณะกรรมการวิสามัญ ให้มีคณะกรรมการ
จ านวนกี่ท่าน ซึ่งคณะกรรมการจะมี 3 คน 4 คน 5 คน ก็ได้แต่ไม่เกิน 7 คน พร้อมเสนอชื่อ 
ทีละคน ขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  -ขอให้ที่ประชุมได้เสนอว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ทั้งปีปฏิทิน หรือแต่งตั้งทุกครั้งที่มีการประชุม หรือแต่งตั้งเป็นสมัยสามัญ กับ

สมัยวิสามัญ พร้อมทั้งเสนอว่าเป็นคณะกรรมการสามัญ หรือคณะกรรมการวิสามัญ และ
จ านวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 

นายนเรศน์ ถาวร - ขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครั้งเดียวและปฏิบัติหน้าที่
ตลอดปีปฏิทิน และขอเสนอคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการสามัญ มาจากสมาชิกสภา
เทศบาลทั้งหมดครับ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน (สมาชิกสภาผู้รับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาผู้รับรอง  1. นายสวัสดิ์  สอนปิงค า  2. นายปริญญา สุวรรณศร 

- มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง 

 - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอื่นอีกหรือไม่  
 - ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอ่ืนอีก 

  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมต ิ

 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาชั่วคราวฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ครั้งเดียวและปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีปฏิทิน และเป็นคณะกรรมการสามัญ ตามทีน่ายนเรศน์  
ถาวร เสนอ”    โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 
- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ครั้งเดียวและปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีปฏิทิน และเป็นคณะกรรมการสามัญ ตามทีน่ายนเรศน์  
ถาวร เสนอ”    โปรดยกมือขึ้นครับ  (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครั้งเดียวและ
ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีปฏิทิน และเป็นคณะกรรมการสามัญ ตามทีน่ายนเรศน์  ถาวร เสนอ 
มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง (รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง     
-ไม่มี- 

 
 



๗ 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาว่าจะให้มีกี่คน 
ประธานสภาเทศบาลฯ และขอให้สมาชิกได้น าเสนอด้วย 
 

นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง - ขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน ๓ ท่าน 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน (สมาชิกสภาผู้รับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาผู้รับรอง 1. นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง 2. นายนเรศน์  ถาวร 

- มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง 
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  

 - ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 
  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 

 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาชั่วคราวฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
  

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวน   

3 ท่าน ตามที่นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง เสนอ” โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 
- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 
3 ท่าน ตามที่นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง เสนอ” โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน 
ตามที่นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง เสนอ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง (รวม
ประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-,  งดออกเสียง -ไม่มี- 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - สรุปคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแต่งตั้งครั้งเดียวและปฏิบัติหน้าที่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ตลอดปีและให้มีคณะกรรมการฯ จ านวน ๓ ท่าน 

-  ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวน ๓ ท่าน 
เริ่มจากท่านที่ 1 

 

นายสวัสดิ์  สอนปิงค า  - ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ คือนายเจริญ ญาสิทธิ์ 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน (สมาชิกสภาผู้รับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาผู้รับรอง 1. นายอนุพงษ์   ธิรินทอง 2. นายธนกฤต  สัญญาเขื่อน 

- มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง 
 - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  
 - ที่ประชุมไม่มีการเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาชั่วคราวฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
  

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 คือ  
 นายเจริญ  ญาสิทธิ์”   โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 

- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 คือ 
นายเจริญ  ญาสิทธิ์”   โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 



๘ 
 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 คือ นาย 
เจริญ  ญาสิทธิ์ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง (รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, 
งดออกเสียง -ไม่มี- 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ขอเชิญเสนอคนที่ ๒ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 คือนายสวัสด์ิ  สอนปิงค า 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน (สมาชิกสภาผู้รับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาผู้รับรอง 1. นายวสันติ์ ปราบพุทจา 2. นายชาญณรงค์  แสงบุญเรือง 

- มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง 

 - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  
 - ที่ประชุมไม่มีการเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาชั่วคราวฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
  

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 คือ  
 นายสวัสดิ์  สอนปิงค า”  โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 

- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2คือ  
นายสวัสดิ์  สอนปิงค า”  โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 คือ นาย
สวัสดิ์  สอนปิงค า มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง (รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ       
-ไม่มี-,  งดออกเสียง -ไม่มี- 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ขอเชิญเสนอคนที่ 3 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายธนกฤต สัญญาเข่ือน - ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 คือนายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน (สมาชิกสภาผู้รับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาผู้รับรอง 1. นายนเรศน์  ถาวร  2. นายสมยศ  ไชยนันตา 

- มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง 
 

 - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  
 - ที่ประชุมไม่มีการเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาชั่วคราวฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 
 
  



๙ 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 คือ  
 นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง”  โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 

- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 คือ 
นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง”  โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 คือ นาย 
ชาญณรงค์ แสงบุญเรือง มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง (รวมประธานสภาฯ),            
ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-,  งดออกเสียง -ไม่มี- 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ ทั้งสามท่าน คือ นายเจริญ ญาสิทธิ์ , นายสวัสดิ์  สอนปิงค า และและนายชาญณรงค์       

แสงบุญเรือง ขอให้ทั้งสามท่านปรึกษาหารือกันว่าจะเลือกผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม และแจ้งในที่ประชุมทราบ 

 

*** พักประชุม 5  นาที (เวลา 10.50 น.)เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ปรึกษาหารือในการ
เลือกประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
 

เวลา 10.55 น. เริ่มประชุมสภาต่อ 
 

นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง -  คณะกรรมการทั้งสามคนได้หารือกันแล้ว ให้ นายเจริญ ญาสิทธิ์  เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

-  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๒  ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ก าหนดจ านวนวันในสมัยประชุมสามัญ 
วันเริ่มสมัยประชุม  ในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖6 และก าหนดวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2567) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  1๔) พ.ศ.2562 มาตรา ๒๔ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ 

 

นายศักดิ์ดา อปุค า - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ที่ประชุมได้ทราบก่อน    

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษ ี - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอน าเรียนเก่ียวกับข้อกฎหมาย 
เลขานุการสภาชั่วคราวฯ ที่เกี่ยวข้อง มีกฎหมายสองฉบับคือ กฎหมายจัดตั้งซึ่งได้แก่ พรบ.เทศบาลฯ และข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น ซึ่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ปรากฏใน 
มาตรา ๒๔  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด (วรรคสี่) สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ    
ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ



๑๐ 
 

แต่ละปี โดยให้น าความใน ข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว ให้
ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ 
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

- ขออนุญาตเรียนเสนอข้อมูลการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล   
ในปี พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

  สมัยที่ 2   วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565    มีก าหนด 30 วัน 
สมัยที่ 3   วันที่ 1 - 30 สิงหาคม  2565    มีก าหนด 30 วัน 
สมัยที่ 4   วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2565     มีก าหนด 30 วัน 

และสมัยแรกของปีถัดไป (ปี 2566) 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 มีก าหนด 30 วัน 
จึงขอน าเรียนเสนอสภาเพ่ือน าไว้พิจารณา 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2566 
ประธานสภาเทศบาล ว่าจะก าหนดสมัยประชุมกี่สมัย แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด และมีก าหนดกี่วัน  และก าหนด      

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2567) ว่าจะเริ่มเมื่อใดและมี
ก าหนดกี่วัน ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ   

 

นายปริญญา สุวรรณศร - เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่านผมนายปริญญา สุวรรณศร สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เขต 2 ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ.2566 จ านวน 4 สมัย ดังนี้ 

 - สมัยสามัญสมัยที่ 2   ตั้งแตว่ันที่ 1 – 30  มิถุนายน 2566  มีก าหนด 30 วัน  
 - สมัยสามัญสมัยที่ 3   ตั้งแต่วันที่ 1 – 30  สิงหาคม  2566  มีก าหนด 30 วัน  
 - สมัยสามัญสมัยที่ 4   ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม   2566  มีก าหนด 30 วัน 

 - ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2567)  
 ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖7 มีก าหนด ๓๐ วัน 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน (สมาชิกสภาผู้รับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาผู้รับรอง  1. นายอนุพงษ์  ธิรินทอง  2. นายธนกฤต  สัญญาเขื่อน 
        

- มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง 
 

นายศักดิ์ดา อปุค า - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาชั่วคราวฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2566 

ก าหนดจ านวนวัน และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 
2567) ตามท่ีนายปริญญา สุวรรณศร เสนอ”       โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 
- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2566 
ก าหนดจ านวนวัน และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 
2567) ตามท่ีนายปริญญา สุวรรณศร เสนอ”       โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 



๑๑ 
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2566 จ านวน 
4 สมัย  ในแต่ละสมัยก าหนดสมัยละ ๓๐วัน วันเริ่มต้น วันเสร็จสิ้นสมัยประชุมในแต่ละ
สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก
ของปีถัดไป (พ.ศ. 2567) ตามที่นายปริญญา สุวรรณศร เสนอ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 
๑2 เสียง (รวมประธานสภา), ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- , งดออกเสียง –ไม่มี- ดังนี้ 

 - สมัยสามัญสมัยที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30  มิถุนายน 2566  มีก าหนด 30 วัน  
 - สมัยสามัญสมัยที่ 3  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30  สิงหาคม  2566  มีก าหนด 30 วัน  
 - สมัยสามัญสมัยที่ 4  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30  ธันวาคม  2566  มีก าหนด 30 วัน 
 - ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2567)  
 ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖7 มีก าหนด ๓๐ วัน 
 
 

4.3  ญัตติรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในการรายงานผล  
ประธานสภาเทศบาลฯ และเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอเชิญท่านนายกฯ อ าไพ อวนศรี ได้ชี้แจงต่อสภาทราบ เพ่ือ
พิจารณา 

 
 

นางอ าไพ  อวนศรี -  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน ญัตติรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้ 

ตามค าสั่งเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ที่ 656/2564 เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ซึ่งมีอ านาจ
หน้าที่ ๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๒. ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๓. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่ นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน   
นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้
ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณา รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) เมื่อวันพุธที่ 
28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ อาคารหอประชุมเทศบาลต าบล     
ห้างฉัตรแม่ตาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น “ข้อ 29 (3) รายงานผล



๑๒ 
 

และเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  
 

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 
5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้
ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ
ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 
826 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 306,665,560 บาท ผู้บริหารเทศบาลต าบล   
ห้างฉัตรแม่ตาล ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 62 โครงการ งบประมาณ 20,600,390 บาท และ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 7,912,900 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 28,579,290 บาท และสามารถด าเนินงานได้ จ านวน 59 โครงการจ านวนเงินที่
เบิกจ่าย 26,325,583.42 บาท คิดความส าเร็จของแผนฯ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
คิดเป็นร้อยละ 8.47 รายละเอียดตามตารางนี้ 

 
 



๑๒ 
 

 
๑. จ านวนโครงการและงบประมาณ   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อมูลจากระบบ e-Plan) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ปี ๒๕๖1 

 

 
ปี ๒๕๖2 

 

 
ปี ๒๕๖3 

 

 
ปี ๒๕๖4 

 

 
ปี ๒๕๖5 

 
 

โครงการ 
 

การก่อหนี้ผูกพัน 
 

โครงการ 
 

 
การก่อหนี้ผูกพัน 

 

 
โครงการ 

 
การก่อหนี้ผูกพัน โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน 

 
โครงการ 

 
การก่อหนี้ผูกพัน 

1. การพัฒนา 
ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

41 4,420,000 42 4,602,000 42 5,256,000 42 5,290,000 42 4,890,000 

2. พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

391 229,668,600 
 

385 
 

228,345,900 
 

385 
 

234,409,660 
 

385 
 

234,443,660 
 

384 
 

234,343,660 
3. การพัฒนาสังคม 272 37,504,900 281 37,799,900 281 38,199,900 281 38,199,900 280 38,169,900 
4. การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

28 5,045,000 
28 5,045,000 28 7,145,000 28 7,145,000 28 7,145,000 

5. การบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

68 21,502,000 
 

92 
 

22,117,000 
 

92 
 

22,117,000 
 

92 
 

22,117,000 
 

92 
 

22,117,000 
รวมทั้งสิ้น 800 298,140,500 828 297,909,800 828 307,127,560 828 307,195,560 826 306,665,560 

 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 
๒. จ านวนโครงการและงบประมาณ (ที่ได้ด าเนินการ)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ปี ๒๕๖1 

 

 
ปี ๒๕๖2 

 

 
ปี ๒๕๖3 

 

 
ปี ๒๕๖4 

 

 
ปี ๒๕๖5 

 
 

โครงการ 
 

การก่อหนี้ผูกพัน 
 

โครงการ 
 

 
การก่อหนี้ผูกพัน 

 

 
โครงการ 

 
การก่อหนี้ผูกพัน โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน 

 
โครงการ 

 
การก่อหนี้ผูกพัน 

1. การพัฒนา 
ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 454,247.00 7 192,340.00 3 192,340.00 5 644,330.00 6 268,760.00 

2. พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

19 1,840,500.00 
 

7 
 

1,200,607.92 
 

11 
 

1,200,607.92 
 

31 
 

12,415,284.83 
 

14 
 

8,551,311.00 
3. การพัฒนาสังคม 25 14,394,104.82 46 15,884,886.54 20 15,884,886.54 45 16,895,202.39 33 17,278,688.42 
4. การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

1 37,977.50 
1 20,000.00 0 0 1 10,000.00 1 9,900.00 

5. การบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

11 17,092,257.66 
 

23 
 

19,090,170.92 
 

4 
 

522,830.00 
 

5 
 

912,722.79 
 

5 
 

216,924.00 
รวมทั้งสิ้น 59 33,819,113.98 84 36,388,005.38 38 18,265,203.49 87 30,877,540.01 59 26,325,583.42 

 
  
 
 
 
 



๑๔ 
 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณ (เฉพาะโครงการ/กิจกรรม)   ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม ๒๕๖4 – 30 กันยายน 2565) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
โครงการตามเทศบัญญัติ 

 

 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 

 
รวมโครงการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
จ านวน 

 
จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

 
จ านวน 

 
จ านวนเงิน 

1. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 279,000.00 - - 7 279,000.00 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 6 1,292,800.00 8 7,978,900.00 14 9,271,700.00 
3. การพัฒนาสังคม 39 18,764,350.00 - - 39 18,764,350.00 
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ 2 20,000.00 - - 2 20,000.00 
5. การบริหารและพัฒนาองค์กร 8 244,240.00 - - 8 244,240.00 

รวมทั้งสิ้น 62 20,600,390.00 8 7,978,900.00 70 28,579,290.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕ 
 

4. สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

แผนการด าเนินการทั้งหมด 
 

 
 

อนุมัติงบประมาณ 
 

 
 

ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 
 

 
 

เบิกจ่าย 
 

 
คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ/

กิจกรรม 
ที่ปรากฏในแผนฯ 
(เฉพาะปี 2565) 

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

 
โครงการ 

 

 
งบประมาณ 

 

 
โครงการ 

 
งบประมาณ โครงการ งบประมาณ  

1. การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

42 4,890,000.00 7 192,340.00 6 268,760.00 6 268,760.00 16.67 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
384 234,343,660.00 

 
14 

 
1,200,607.92 

 
14 

 
8,551,311.00 

 
14 

 
8,551,311.00 

 
3.65 

3. การพัฒนาสังคม 280 38,169,900.00 39 15,884,886.54 33 17,278,688.42 33 17,278,688.42 13.93 
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ 28 7,145,000.00 2 20,000.00 1 9,900.00 1 9,900.00 7.14 
5. การบริหารและพัฒนา
องค์กร 

92 22,117,000.00 
 

8 
 

19,090,170.92 
 

5 
 

216,924.00 
 

5 
 

216,924.00 
 

8.70 

รวมทั้งสิ้น 826 
306,665,560.0

0 
70 36,388,005.38 59 26,325,583.42 59 26,325,583.42 8.47 

 
 
 
 



๑๖ 
 

 ข้อเสนอแนะ  
เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมีระดับความส าเร็จที่

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มีจ านวนโครงการมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับงบประมาณในการพัฒนา 
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลควรพิจารณาหาแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
สอดคล้องกับงบประมาณในแต่ละปีตามกรอบระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เมื่อ
อนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนโครงการไม่สอดคล้องกัน จาก
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จะเห็นว่ายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม จ านวน 39 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 14 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
จ านวน 8 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 7 
โครงการ และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จ านวน 2 โครงการ ควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณพัฒนาด้านเศรษฐกิจและด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
เพราะประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลยังประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
เช่น การปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  

3. เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลควรพิจารณาส่งเสริมการประกอบอาชีพใน      
ทุกกลุ่มอาชีพเพ่ิมขึ้น เช่น การปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ) การปลูกหญ้าส าหรับ
เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น โดยเน้นการพัฒนาพันธุ์ข้าว-พันธุ์สัตว์ การส่งเสริมการตลาด แหล่งน้ า
การเกษตร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การให้ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
การเกษตรให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและประชาชนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ตนเองและอาชีพของตนเองได้ 
  4. เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลควรส่งเสริมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
ในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่สามารถต่อยอดได้และสมาชิกสามารถบริหาร
จัดการกลุ่มของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลควรส่งเสริมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ า การก าจัดขยะในพื้นที่ 
เป็นต้น 

 

    - ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4 ญัตติขอความเห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า โครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 8 โครงการ ตามมาตรา 
54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484, กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต
ท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 และประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดแบบค าขอแบบ
ใบอนุญาต และแบบอื่นๆ ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ใน
เขตป่า พ.ศ. 2558 (๑. แบบค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (แบบ ป.๘๔-๑) ดังนี้ 



๑๗ 
 

4.4.1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้าน
นายน้อย  แก้วนันชัย ถึงบ้านนายสมชัย ฮาวค าฟู)  งบประมาณ 294,000. -บาท 
(หน้า 188 - 189) 

4.4.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านแม่ฮาว  หมู่ 3 (สาย
บ้านนายเจริญ  นันตาเป็ก  ถึงบ้านนางปูค า  ธิรินทอง)  งบประมาณ 90,000. -บาท  
หน้า 189 

4.4.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้าน
นายบุญรัตน์ สันบุญเป็ง ถึงบ้านนางบัวผัด  ใจค าปัน) งบประมาณ 156,900.-บาท  
หน้า  189 

4.4.4  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้าน
นางสาวทองเพียร ถาวร ถึงบ้านนายทอง  มณีวงศ์) งบประมาณ 51,700. -บาท หน้า 
189 - 190 

4.4.5  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสั ก หมู่ 5       
(สายบ้าน ร.ต.ต.สมบูรณ์ มุงเมือง (ซอย 19)) งบประมาณ 101,000.-บาท หน้า 190 

4.4.6  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9 (สาย
บ้านนางเพ็ญ โตมี ถึงบ้านนายไพลัน วงศ์แก้ว) งบประมาณ  103,500. -บาท หน้า 
190 

4.4.7  โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (บริเวณตรงข้ามประตูหลังวัดดอนสัก) งบประมาณ 
283,800.- บาท หน้า 190 - 191 

4.4.8  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9 (สายบ้านนายสองเมือง เรือนปิน) งบประมาณ 
241,400.-บาท หน้า 191 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า   - ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในการขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  การเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 8 โครงการ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พ.ศ. 2484, กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 
และประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดแบบค าขอแบบใบอนุญาต และแบบอื่นๆ ตามกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 (๑. แบบค าขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (แบบ        
ป.๘๔-๑) ขอเชิญท่านนายกฯ อ าไพ อวนศรี  ได้ชี้แจงต่อสภาทราบ เพ่ือพิจารณา 

 

นางอ าไพ  อวนศรี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 
นายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตติในการขอความเห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า 

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 8 
โครงการ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484, กฎกระทรวงการขอ
อนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 และประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนด
แบบค าขอแบบใบอนุญาต และแบบอื่นๆ ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท า
ประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 (๑. แบบค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ 
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (แบบ ป.๘๔-๑) หากงบประมาณเข้ามาแล้ว   



๑๘ 
 

จะได้ด าเนินการตามโครงการค่ะ ซึ่งมีจ านวน 8 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจก
ให้ทุกท่านแล้วค่ะ ขอให้ท่านพิจารณาด้วย ขอบคุณค่ะ 

 

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ - ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย ก่อนลงมติเห็นชอบครับ 
รองประธานสภาฯ  
ปฏิบัติหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ญัตติที่ท่านนายกฯ ได้เสนอมา ผมว่าเป็นสิ่งที่ดี ทุกโครงการพ่ีน้องชาวบ้านได้รออยู่       
เราควรจะท าตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอมา แต่ละโครงการติดปัญหาตรงไหน ต้องช่วยกัน
แก้ไข  ผมเห็นชอบกับญัตติท่ีท่านเสนอมา 

 

นายสชุาติ วงศ์สุวรรณ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
รองประธานสภาฯ  - ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

 ปฏิบัติหน้าท่ีประธานสภาฯ - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาชั่วคราวฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ - ขอมติที่ประชุม 
รองประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบให้เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า ตามมาตรา 54 แห่งพรบ. 
ปฏิบัติหน้าท่ีประธานสภาฯ  ป่าไม้ พ.ศ. 2484 จ านวน 8  โครงการ”     โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 

- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า ตามมาตรา 54 แห่งพรบ.
ป่าไม้ พ.ศ. 2484 จ านวน 8  โครงการ”     โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า  โครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 8 โครงการ ตามมาตรา 
54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484, กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต
ท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 และประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดแบบค าขอแบบ
ใบอนุญาต และแบบอื่นๆ ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ใน
เขตป่า พ.ศ. 2558 (๑. แบบค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (แบบ ป.๘๔-๑) มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 
เสียง (รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- ดังนี้ 

 1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้าน
นายน้อย  แก้วนันชัย ถึงบ้านนายสมชัย ฮาวค าฟู) งบประมาณ 294,000.-บาท (หน้า 
188 - 189) 

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านแม่ฮาว  หมู่ 3 (สายบ้าน
นายเจริญ นันตาเป็ก  ถึงบ้านนางปูค า ธิรินทอง) งบประมาณ 90,000.-บาท หน้า 189 

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้านนาย
บุญรัตน์ สันบุญเป็ง ถึงบ้านนางบัวผัด  ใจค าปัน) งบประมาณ 156,900.-บาท หน้า  
189 

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว  หมู่  3 (สายบ้าน
นางสาวทองเพียร ถาวร ถึงบ้านนายทอง  มณีวงศ์) งบประมาณ 51,700. -บาท หน้า 
189 - 190 



๑๙ 
 

5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (สายบ้าน 
ร.ต.ต.สมบูรณ์ มุงเมือง (ซอย 19)) งบประมาณ 101,000.-บาท หน้า 190 

6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9 (สายบ้าน
นางเพ็ญ โตมี ถึงบ้านนายไพลัน  วงศ์แก้ว) งบประมาณ  103,500.-บาท หน้า 190 

7.  โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (บริเวณตรงข้ามประตูหลังวัดดอนสัก) งบประมาณ 
283,800.- บาท หน้า 190 - 191 

8.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9 (สายบ้านนายสองเมือง เรือนปิน) งบประมาณ 
241,400.-บาท หน้า 191 

 
4.5  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    
ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 16,500.-บาท 
ส าหรับใช้ในงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

      - ปริมาณลม 25 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที 
    - กระบอกสูบ ขนาดไม่น้อยกว่า 63.3 ซีซี 

- ก าลังเครื่อง ไม่น้อยกว่า 4 แรงม้า 
- ความเร็วรอบ ไม่น้อยกว่า 6,500 รอบต่อนาที 

อุปกรณ์ครบชุดพร้ อมใช้ งานได้  จัดหานอกเหนือจากบัญชี ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  เป็น
ราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า   - ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในการขออนุมัตโิอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จ านวน 1 รายการ เพ่ือจัดซื้อเครื่องเป่าลม ขอเชิญท่านนายกฯ 
อ าไพ อวนศรี  ได้ชี้แจงต่อสภาทราบ เพ่ือพิจารณา 

 

นางอ าไพ  อวนศรี - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 
นายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จ านวน 1 
รายการ ดังนี้ ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 
16,500.-บาท ส าหรับใช้ในงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้ ปริมาณลม 25 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที, กระบอกสูบ ขนาดไม่น้อยกว่า 63.3   
ซีซี, ก าลังเครื่อง ไม่น้อยกว่า 4 แรงม้า, ความเร็วรอบ ไม่น้อยกว่า 6,500 รอบต่อนาที
อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้ จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก
ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  เป็นราคาที่จัดหาอย่าง



๒๐ 
 

ประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่น เนื่องด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านัก
ปลัดเทศบาล มีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนในด้านสาธารณภัยต่างๆ ด้วยสถานการณ์
สภาพภูมิอากาศในช่วงฤดูแล้ง ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปี 
มักจะเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลป0014/ว3313    
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องห้ามเผาป่าและพ้ืนที่โล่ง ยกเว้นพ้ืนที่ตามแผนการ
บริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยให้งดเว้นการเผ่าป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ 
เผาวัชพืชข้างทาง และเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณีในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง ตั้งแต่วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน ซึ่งในปัจจุบันงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอุปกรณ์ในการออก
ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าไม่เพียงพอ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า จึงได้ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องเป่าลม ส าหรับใช้ในการท าแนวกันไฟ ป้องกัน
ไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้าถึงที่อยู่อาศัยของประชาชน ดังนั้นจึงขอโอนเงินงบประมาณมาตั้งเป็น
รายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ขอให้สภาพิจารณาด้วย มีรายละเอียดดังนี้ 

 

โอนลด 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบบุคลากร 
เงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 934,080.-บาท 1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 394,080.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน 294,530.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน   16,500.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน 278,030.-บาท  

 

โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่)  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเป่าลม จ านวน 16,500.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องเป่าลม 3 เครื่อง ๆ ละ 5,500.-บาท ส าหรับใช้ในงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร      
แม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ปริมาณลม 25 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที 
กระบอกสูบ ขนาดไม่น้อยกว่า 63.3 ซีซี ก าลังเครื่อง ไม่น้อยกว่า 4 แรงม้า  ความเร็วรอบ 
ไม่น้อยกว่า 6,500 รอบต่อนาที อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้ จัดหานอกเหนือจากบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เนื่ องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์                           
ส านักงบประมาณ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่นเป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน สืบเนื่องจากว่า เมื่อเดือนมกราคม    
ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมท าแนวกันไฟป่า ที่บ้านปางม่วง ผมได้เห็นเครื่องเป่าลมของ
ศูนย์อนุรักษ์ป่าไม้ ของเราเองใช้ไม้กวาดในการกวาดใบไม้ ซึ่งใช้เวลานานพอสมควร ในส่วน
ของเครื่องเป่าลมสามารถเป่าลมได้ดีและท าให้งานเสร็จไว ผมจึงมองว่าก าลังจะเข้าสู่ฤดูแล้ง 
น่าจะเป็นการดีหากเรามีเครื่องเป่าลมไว้ใช้งาน ช่วงเดือนเมษายน  คงจะมีหนังสือสั่งการให้
ไปท าแนวกันไฟป่ามากขึ้น จึงคิดหาแนวทางในการจัดซื้อเครื่องเป่าลมไว้ใช้งาน เครื่อง



๒๑ 
 

ดังกล่าวได้สืบถามดู ปรากฏว่า เครื่องเป่าลมในปีนี้ได้มีการจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ให้กับ อปท.ในหลายที่ จึงได้สอบถามมา ซึ่งเครื่องที่ผมได้ส าเนาเอกสารให้ท่านสมาชิกดู 
เป็นเครื่องแบบเดียวกับที่จังหวัดจัดซื้อให้กับ อปท. ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เครื่องนี้
เป็นเครื่องรุ่นใหม่ จึงได้ขอราคามา เพ่ือให้สมาชิกสภาได้รับทราบและพิจารณา เครื่องนี้จะ
น ามาใช้ในงานป้องกันไฟป่า และจะใช้ในงานที่ฌาปนสถานต าบลห้างฉัตรด้วย เพราะผม  
ไปเห็นคนงานประจ าฌาปนสถานใช้ไม้กวาดกวาดใบไม้ ผมจึงแจ้งแกว่า หากได้รับการจัดซื้อ
เครื่องเป่าลมแล้ว จะให้น าไปใช้บ้าง โดยการเป่าลมใบไม้ ไปรวมกันและให้ท าเสวียนรอบ
ต้นไม้ ส าหรับตักใบไม้ใส่ไว้ ก็จะสามารถใช้งานได้สองงานเลยครับ ในส่วนของราคาก็เป็น
ราคาที่ไม่สูงจนเกินไป และงบประมาณก็มาจากต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจของงาน
ป้องกันฯ ที่ยังไม่มีผู้ครองต าแหน่ง และงบประมาณที่ใช้ก็ไม่มาก จึงได้น าเรียนท่านนายกฯ 
นายกฯ จึงได้แจ้งให้หาข้อมูลมาเพ่ือเสนอให้สภาได้พิจารณา 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - เชิญสมาชิกสภาอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายนเรศน์  ถาวร - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และท่านคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนายนเรศน์ 
ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ญัตตินี้ผมเห็นชอบด้วยที่จะท าการจัดซื้อเครื่องเป่าลมมา
ใช้ในงานของเทศบาล และท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ รวดเร็วขึ้น แต่ผมขอแย้งเรื่อง
ราคาเล็กน้อยว่า ราคาค่อนข้างสูงไปหรือไม่ ปกติเครื่องเป่าลม ราคามีตั้งแต่สองพันห้าร้อย
บาทข้ึนไป ซึ่งราคาห้าพันห้าร้อยบาทค่อนข้างสูงไป จะจัดซื้อได้แค่สามเครื่อง หากเราซื้อใน
ราคาประมาณสองพันห้าร้อยบาทถึงสามพันบาท เราจะได้รับเครื่องเป่าลมเพ่ิมขึ้นอีก     
สองเครื่องนะครับ ผมจึงขอให้ทางท่านหัวหน้าส านักปลัดได้ส ารวจราคาอีกครั้ง ราคามันห่าง
กันเกือบครึ่ง เพ่ือเราจะได้จัดซื้อเครื่องเป่าลมได้ถึง 5 เครื่องครับ ขอบคุณครับ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - ในส่วนของการสืบราคา ผมเคยชี้แจงเรื่องราคาในการจัดซื้อต่อสภาในครั้งก่อนที่ท่าน สท.
ปริญญาเคยได้สอบถามมา ราคามีสองประเภท คือ ราคาเงินสด และราคาเงินเชื่อ และหาก
เราเอาราคาในโซเชียล เช่น ลาซาด้า  ทางราชการไม่ให้เอา เพราะคุณภาพไม่ดี ต้องหาราคา
ตลาดในการซื้อขาย ในส่วนของราคาตรงนี้ตามที่ผมได้น าเรียนเบื้องต้น ผมได้ไปสืบราคา
จากที่จังหวัดจัดซื้อ เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของจังหวัดเรื่องไฟป่าหมอกควัน ราคาที่ได้มา
มี 5,500 บาท  5,700 บาท และ 5,800 บาท เจ้าหน้าที่จึงได้เอาราคาที่ต่ าสุดมาเสนอ
ให้ท่าน แต่หากจะมีการจัดซื้อจริงๆ ก็ต้องไปสืบราคาใหม่อีกรอบ ราคานี้เป็นราคาที่เราสืบ 
ณ วันนี้ หากจะจัดซื้อจริงๆ พัสดุก็จะไปหาอีกรอบ ส่วนราคาสองพันกว่าบาท มีครับ แต่เขา
ไม่ได้เสนอราคาให้จังหวัด ผมจึงไม่อยากเอามาเป็นเกณฑ์เสนอให้ทุกท่าน ผมจึงเอาราคาที่
ส่งให้ราชการมาจะดีกว่า ขอบคุณครับ 

 

นายศักดิ์ดา อปุค า - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีการเสนอหรืออภิปรายเพิ่มอีก 

  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาชั่วคราวฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
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นายศักดิ์ดา อุปค า  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  - สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ 2566 ตั้งเป็นรายการใหม่ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จ านวน 1 รายการ”  โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 
- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้เห็นชอบให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ 2566 ต้ังเป็น
รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จ านวน 1 รายการ” โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จ านวน 1 
รายการ ดังนี้ ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 
16,500.-บาท ส าหรับใช้ในงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้ ปริมาณลม 25 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที, กระบอกสูบ ขนาดไม่น้อยกว่า 
63.3 ซีซี, ก าลังเครื่อง ไม่น้อยกว่า 4 แรงม้า, ความเร็วรอบ ไม่น้อยกว่า 6,500 รอบ
ต่อนาที อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้  มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง (รวม
ประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- 

 
   4.6 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด ผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวได้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ชี้แจงข้อกฎหมายเบื้องต้น เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบ 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ในการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล มีข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
เลขานุการสภาชั่วคราวฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565  
ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา

ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี แทนต าแหน่ง
ว่าง ดังนี้ (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่ นแทน
ต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง      
 ข้อ 38 วรรค 5  ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ 
โดยให้น าความในข้อ 39 มาใช้บังคับ  (3) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 

ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ 63 วรรคหนึ่งมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

ข้อ 63 วรรคหนึ่ง “สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าต่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืน
กล่าว ณ ที่ของตน หรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงขอให้ท่านสมาชิกท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้เสนอญัตติด้วยวาจาในที่ประชุม
และขอผู้รับรองจ านวนสองท่าน เพ่ือเสนอญัตติให้มีการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล  

 

นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และท่านคณะผู้บริหาร ผมนายอาทิตย์ แสงบุญเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในวันนี้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลเราได้ลาออกจากการปฏิบัติ
หน้าที่ และสภาเราได้เลือกเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในสภา ซึ่งเรา



๒๓ 
 

ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระมาจนครบแล้ว ผมจึงขอเสนอญัตติด้วยวาจา เพ่ือขอให้สภา
ได้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน ในการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลคนใหม่ 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลืองานกิจการสภาของเรา ซึ่งผมคิดว่า ขอให้เสนอข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ จะดีกว่า เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และรู้ข้อกฎหมายต่างๆ ขอบคุณครับ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน (สมาชิกสภาผู้รับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาผู้รับรอง 1. นายวสันติ์  ปราบพุทจา 2. นายนเรศน์ ถาวร 

- มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง 

 ดังนั้น จึงถือว่า มีสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอญัตติด้วยวาจา เพ่ือให้มีการเลือกเลขานุการ
สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลคนใหม่ และมีสมาชิกรับรองถูกต้อง จึงขอเพ่ิมเรื่องเสนอนี้ 
เป็นญัตติที่ 4.6 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ต่อไปขอให้สมาชิก
สภาได้เสนอว่าจะให้ผู้ใดมาปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการสภาเทศบาลฯ และขอผู้รับรอง
จ านวนสองท่าน ก่อนลงมติ ซึ่งหากมีการเสนอหลายคน ก็ต้องมีการลงคะแนนเสียงโดย
วิธีการเขียนหมายเลขประจ าตัว แต่หากมีการเสนอชื่อเพียงผู้เดียว ตามระเบียบข้อ 14 ใน
การเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการ
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ขอเชิญ
ท่านเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวได้ชี้แจงอีกครั้ง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาได้เสนอ  

 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - เมื่อได้มีการบรรจุเป็นญัตติที่ 4.6 และมีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง ล าดับต่อไปก็เป็นการ 
เลขานุการสภาชั่วคราวฯ เสนอชื่อ เพ่ือเลือกเลขานุการสภาเทศบาล และขอผู้รับรองจ านวนสองท่าน การเสนอ 

สามารถเสนอได้ทั้งสมาชิกสภา หรือข้าราชการ พนักงานเทศบาลของเราครับ  
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอ และขอผู้รับรองจ านวนสองท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายนเรศน์ ถาวร - ผมนายนเรศน์ ถาวร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอนายจิรัฏฐ์  ยารังษี  หัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน (สมาชิกสภาผู้รับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาผู้รับรอง 1. นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง  2. นายเจริญ ญาสิทธิ์ 

- มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง 

 - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  
 - ที่ประชุมไม่มีการเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

   

 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน 
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ดังนั้น ถือว่า นายจิรัฏฐ์  ยารังษี ต าแหน่ง หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 

 และท่านปลัดแดนชัย  สันยาว ซึ่งท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลฯ ของเรามา
ด้วยดีตลอด ในวันนี้ท่านได้ยื่นหนังสือขอลาออก ขอเชิญท่านได้กล่าวกับสภาเล็กน้อยครับ 
ขอเชิญครับ 

 



๒๔ 
 

จ.ส.อ.แดนชัย  สันยาว - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ในส่วนตัวของผม ในปีหน้า ปี พ.ศ. 2567 ผมก็จะเกษียณอายุราชการแล้ว ก็อยากสร้าง
คลื่นลูกใหม่มารับผิดชอบงานกิจการสภา ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไร มีน้องๆ พนักงาน
ช่วยเหลืองานกิจการสภาด้วยดีมาโดยตลอด ต่อไปผมขอกล่าวถึงหนังสือที่ได้แจกให้ท่าน
สมาชิกสภาทุกท่าน หนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป 0518/ว806 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน ค าว่าที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
ได้แก่ ป่าช้า  หนองน้ าสาธารณะที่น าวัว ควายไปกินหญ้า สวนสาธารณะ หรือถนน คลอง
สาธารณประโยชน์ เป็นหน้าที่ของอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันที่ดิน แต่ในหนังสือฉบับนี้ได้กล่าวอ้อมๆ คือเป็นข้อหารือการขอตั้งวัด
หรือสร้างวัดในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งเป็น
หน้าที่ของคณะกรรมาธิการการศาสนาไปขอ มีความเห็นว่า การใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
เพ่ือตั้งวัดหรือสร้างวัด และมีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างมีสภาพเป็นวัตถุเพ่ือใช้
ประกอบศาสนกิจ ไม่ใช่การใช้เพ่ือประโยชน์ทางราชการ จึงไม่อาจถอนสภาพที่ดินได้ ตาม
มาตรา 8 วรรคสอง(1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามที่ผมได้เคยอธิบายว่า ประมวล
กฎหมายที่ดิน และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ข้อ 4(1) ที่ใดไม่มีเอกสารสิทธิ์ โฉนด 
นส.3ก และตามมาตรา 8 วรรคสอง(1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินจะขอถอนสภาพที่ดิน 
จึงไม่สามารถจะท าได้ หากเรามาดูตามหนังสือวรรคสอง จังหวัดล าปางขอให้อ าเภอและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินดังกล่าว ให้
ตรวจสอบและดูแลไม่ให้มีการบุกรุกหรือครอบครองท าประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อย่างสม่ าเสมอ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 
2553 ปรากฏตามข้อ 5 ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
ที่อยู่ในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง ที่ดินส าหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าเป็น
โดยสภาพธรรมชาติโดยการใช้ร่วมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรมหรือโดยผลของ
กฎหมาย เช่น ที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้า ทางบก ทางน้ า สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่
สาธารณะประจ าต าบลหรือหมู่บ้าน ทุกอย่างที่อยู่ในตัวของอ าเภอจะท าให้ชุมชน เช่นว่า 
ผู้ใดมาก่อสร้างกีดขวางถนน ท าให้ผู้สัญจรไปมาไม่สะดวกหรือท าให้เกิดอุบัติเหตุ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเข้าไปดูแลรักษา มาตรา 6 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
มีท่านนายกฯ เป็นหัวหน้า (2) ในส่วนของสภามีอ านาจในการตรวจสอบการบริหารงานของ
นายกฯ (3) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
คือผม มีหน้าที่ดูแลข้อกฎหมาย สิ่งใดที่ไม่ถูกไม่ต้อง ผมก็ต้องเสนอทางผู้บริหารตาม
กฎหมาย ซึ่งตัวนี้ผมได้ทักท้วงหมายครั้งแล้วว่าไม่สามารถจะท าได้ ถ้าหากจะถอดถอนที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ต้องออกโดยมาตรา 8 วรรคสอง 
ออกโดยพระราชกฤษฎีกาเท่านั้น ในส่วนของหนังสือตัวนี้ ท่านนายอ าเภอออกหนังสือมา 
ไม่ทราบวัตถุประสงค์ ออกหนังสือมาย้ าเตือนว่าเรามีหน้าที่ดูแลรักษา กรรมสิทธิ์ตัวนี้เป็น
ของชุมชนตาม (2) ถ้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 ชี้แจงไว้
ชัดเจน จะเปลี่ยนสภาพจาก (2) เป็น (3) มีกลุ่มบุคคล เช่น ค่ายทหาร ป่าไม้ จะเข้าไปใช้
แทน (2) แต่ท่านนายกฯ ท่านแจ้งเป็นการส่วนตัวกับผมว่า หากจะท า ท่านนายกฯ         
จะรับผิดชอบ จนถึงการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าค าขอ ซึ่งไม่ได้จบแค่ครั้งเดียว มีข้อผูกพัน    



๒๕ 
 

กันไปเรื่อยๆ ผมมาดูตามกฎกระทรวง จะเก็บประมาณสองปี/ครั้ง หรือตามที่รัฐมนตรี
ก าหนด อาจจะปีละครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง จะคล้ายกับที่เราจะไปสร้างถนนในที่ของรถไฟ   
ก็จะมีข้อแม้เยอะ มีค่าคนงานวันละ 3 พันบาท สร้างเสร็จยังไม่พอ ท้องถิ่นต้องเข้าไปขอเช่า
อีก ตามระเบียบคือ 30% ของมูลค่าที่ดินที่เพ่ิมขึ้น เสียค่าเช่า 20 ปี อาจจะเป็น 5 ปี 10 ปี 
ผมก็กลัวว่า การขออนุญาตป่าไม้ จะเปลี่ ยนสภาพจาก (2) เป็น (3) ผมในฐานะ
ปลัดเทศบาล ก็ต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบ ขอบคุณครับ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า -ขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจงมา และขอบคุณที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ มาด้วยดีโดยตลอด ในเรื่องของป่า 2484 ท่านปลัดก็คงจะได้ยินที่ท่านนายกฯถวิล กุญชร 

ได้กล่าวในที่ประชุม ตอนนี้ป่าไม้ 3 ทุกที่ ทุก อปท. เข้าไปขออนุญาตได้เลยในส่วนที่จะท า 
ที่ผ่านมาก็เป็นถนนโดยตลอดซึ่งก็เห็นกันอยู่ แต่ขาดในเรื่องใบอนุญาต จึงแจ้งให้ อปท.     
ไปขออนุญาตท าก่อนเลย เพราะเราไม่ได้ไปบุกรุกป่าใหม่ จึงขอให้ทางผู้บริหารไปขอไว้ก่อน 
เพราะท่ีเราจะขออนุญาตก็ไม่ได้บุกรุกป่าใหม่ เราท าผลประโยชน์ให้ชาวบ้านและไม่ได้ท าผิด 
ก็ไม่ควรต้องกลัวอะไร ท่านต้องช่วยนายกฯ ในการบริหารงาน หากติดขัดตรงไหนก็ขอให้
ช่วยกันแก้ไข เราไม่ได้เข้ามาเพ่ือมาหาผลประโยชน์ส่วนตัว เราเข้ามาท าเพ่ือประโยชน์ของ
ชาวบ้าน ขอขอบคุณท่านปลัดมากครับ 

 

นางอ าไพ อวนศรี - จากการอธิบายของท่านปลัด การท างานต้องท างานด้วยกัน แต่ในเรื่องการขออนุญาต 
นายกเทศมนตรีฯ ป่าไม้ส านัก 3 ที่เราได้ด าเนินการขออนุญาตท าตามแบบฟอร์มการขออนุญาต ต้องมีส าเนา

รายงานการประชุมสภาที่มีมติจากสภาว่าเห็นชอบ หาก อบจ.มีโครงการเสนอมา ก็ต้องส่ง
ส าเนารายงานการประชุมให้ อบจ. ด้วย และวันนี้ 8 โครงการ รอเงินงบประมาณเข้ามาก็
จะด าเนินการ ซึ่งยังไม่ได้ขออนุญาต ท่านปลัดได้แจ้งว่า ต่อไปนี้การขออนุญาตที่เราจะต้อง
เสียค่าค าขอ ฉบับละ 200 บาท และค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งดิฉันก็ไม่ทราบว่าจะต้องเสียอีก
กี่ครั้ ง เนื่องจากว่า เราได้รับหนังสือจากส านักงานจัดการคุ้มครองป่าไม้ที่  3 ถึง
นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ซึ่งทางหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลในเรื่องการขอท าประโยชน์ในเขตป่า ซึ่งในหนังสือได้แจ้งให้
มอบอ านาจในการขออนุญาตของโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของบ้านแม่ฮาว และ    
ปันง้าว ในวันนี้อีก 8 โครงการ และงบอื่นๆ อีก 4 โครงการ ซึ่งวันนี้ก็ได้ท าขออนุญาตไปแล้ว 
และทางส านักงานจัดการคุ้มครองป่าไม้ที่ 3 จะได้ออกใบอนุญาตให้เรา แต่มีค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับใบค าขออนุญาต ค่าธรรมเนียมฉบับละ 200 บาท คู่มือคนงานฉบับละ 1 บาท 
ค่าใช้จ่ายปลูกป่าไร่ละ 200 บาท เป็นเงินจ านวนเก้าร้อยกว่าบาท ท่านปลัดฯ ก็ได้แย้งมา
ว่า ไม่อยากรับผิดชอบในเรื่องนี้ หากท่านนายกฯ เห็นตามมติของสภา ก็จะขอไม่เซ็นต์ ตาม
บันทึกที่ท่านปลัดได้ท ามา  แต่ในฐานะปลัด และเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นหัวหน้าสูงสุด
ของข้าราชการ หากไม่เซ็นต์จะท าอย่างไร จึงได้หารือไปยังจังหวัด และได้มีการแต่งตั้ง
บุคคลคนหนึ่งขึ้นมา และได้เชิญท่านปลัดมาพูดคุยด้วย ซึ่งหากท่านปลัดไม่เซ็นต์ เช็คก็จะ
ออกไม่ได้ เราก็จะไม่ได้เสียค่าธรรมเนียม จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ ดิฉันจึงขอให้ท่าน
ปลัดเซ็นต์ และได้ร่วมพูดคุยหารือกัน ตอนแรกท่านปลัดจะไม่เซ็นต์ให้หากมีอีก แต่       
ตอนหลังก็ตกลงว่า จะเซ็นต์ให้ แต่จะมีบันทึกแย้งนายกฯ ให้นายกฯ รับผิดชอบแต่เพียง     
ผู้เดียว นายกฯ ก็ตกลง เพราะเราต้องเดินหน้า หากเราไม่ได้ใบอนุญาต แล้วเราท าไป เราก็
จะมีความผิดอีก ตอนนี้หลายๆ อปท.ในล าปาง 103 แห่ง ก็ขออนุญาตหมด ตามที่ประชุม
ท่านรองผู้ว่าฯ ก็แจ้งว่าให้รีบน าเข้าสภาด่วน เพ่ือจะได้ขออนุญาต หากไม่ทันภายในวันที่ 
15 มีนาคม ก็จะถูกถอนงบคืน สิ่งที่ส าคัญที่สุด หากเราประกาศแล้ว มีผู้รับจ้างแล้ว และ
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หากผู้รับจ้างฟันราคาลง เช่น งบสามล้านสี่บาทถ้วน ผู้รับจ้างฟันราคาลงที่ สามล้านบาท 
เหลือเงินอีกสี่แสนบาท ต้องขอใช้เงินเหลือจ่าย หากเราไม่ขอภายในวันที่ 15 มีนาคม งบก็
จะตกไปเลย จึงต้องรีบด าเนินการ แต่ท่านปลัดบอกว่าจะเซ็นต์ให้แต่มีบันทึกแย้ง ดิฉันไม่ได้
จบกฎหมาย มีใจที่จะมาพัฒนา  ก็อยากพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลว่าเพราะอะไร หากกลัว
จะมีปัญหา ไม่ต้องกลัวค่ะ เพราะมีหนังสือราชการแจ้งเข้ามา ให้จ่ายไปที่คลังจังหวัดล าปาง 
อปท.ที่อื่นก็ด าเนินการเหมือนเรา แต่ท่านปลัดก็บอกว่าต้องด าเนินการตามที่ท่านปลัดชี้แจง 
ให้มีการฟ้องร้อง แต่ดิฉันไม่อยากท า หากมีการชดใช้เงิน ดิฉันก็จะยินดีชดใช้ และในการ
เสนอโครงการ 8 โครงการที่น าเข้าสภาวันนี้ ท่านปลัดก็แจ้งว่าจะไม่ขอเซ็นต์เห็นชอบ
โครงการที่จะเสนอไปยังป่าไม้เขต 3  ซึ่งจะมี ผอ.กองช่าง ปลัดเทศบาล และนายกฯ ซึ่ง
ท่านปลัดก็แจ้งว่า หากนายกฯ จะเห็นชอบโครงการตามที่สภาอนุมัติมีมติขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในเขตป่า ตาม พรบ.ป่าไม้ 2484 ควรเปลี่ยนชื่อผู้เห็นชอบโครงการตามเหตุผล
เบื้องต้น ดิฉันก็ให้ทางช่างเปลี่ยนชื่อจากท่านปลัด เป็นหัวหน้าส านักปลัด และได้ยื่น
โครงการไปแล้ว ตามความคิดของดิฉัน หากเราไม่ขอ เราก็จะผิดตามหนังสือ ตามที่เราไป
ประชุมจังหวัดก็แจ้งให้ขออนุญาต  หากเราไม่ท า แต่ประโยชน์ของชาวบ้านรออยู่ อยากให้
ช่วยกันพัฒนาให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์มากท่ีสุด 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ท่านนายกฯ  ท าโครงการเพื่อพ่ีน้องชาวบ้าน แต่ท่านปลัดจะอิงแต่ระเบียบอย่างเดียว  
ประธานสภาเทศบาลฯ ก็ไม่ได้ ไม่ควรท า ท่านปลัดเป็นมือกฎหมายอยู่แล้ว มันติดตรงไหน ท่านต้องหาระเบียบหรือ

หาทางช่วยทางผู้บริหาร ในส่วนของสภากว่าจะอนุมัติแต่ละโครงการได้ก็ไม่ง่าย แต่มาติด
เล็กๆ น้อยๆ ผมขอให้ท่านปลัดพึงเห็นความส าคัญของพ่ีน้องชาวบ้านเราด้วย  

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - ก่อนอื่นต้องขอบคุณที่ให้โอกาสในการมาท าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล เป็นอีกบทบาท
หนึ่ง เพราะไม่เคยท าเลย ถือเป็นโอกาสที่ดี เพราะท่านปลัดก็อยากให้โอกาสน้อง ๆ ได้เข้า
มาศึกษา ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ก็จะศึกษาระเบียบเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือจะมาชี้แจงในสภา
ทราบ ในระเบียบกฎหมายก็แจ้งอยู่แล้วว่าหน้าที่ของเลขานุการสภา มีหน้าที่อะไรบ้าง ก็จะ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ทุกคนมีความคิดเห็นที่เห็นต่างแต่เคารพในสิทธิของคนที่ เห็น      
เยอะกว่า เป็นหลักของประชาธิปไตย ในส่วนของผมถือเป็นโอกาส ก็จะท าให้ดีที่สุด 
ขอบคุณทุกท่านทั้งในส่วนของสภา และท่านปลัดที่มอบโอกาส และท่านนายกฯ ที่ไว้วางใจ 

- ตามความนัยระเบียบ ข้อ 13 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ก าหนดว่า เมื่อ
สภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจาก
ต าแหน่ง 

 

 - กระผม จึงขอยุติการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ณ บัดนี้และขอปฏิบัติ
หน้าที่เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลตามที่ได้รับการเห็นชอบจากสภา
เทศบาลฯ ต่อไป ขอขอบคุณครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายอภิชาติ สุภากูล  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ผมนายอภิชาติ สุภากูล ก านันต าบลห้างฉัตร  ขอเป็นการหารือ ขอบคุณในการท างานของ
คณะผู้บริหารทุกท่าน ตอนนี้เข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว ขอบคุณเทศบาลที่ได้ส่งน้ าให้บ้านขามแดง 
เพราะประสบปัญหาเรื่องประปาหมู่บ้าน เทศบาลก็น าส่งน้ าทุกวัน ขอบคุณครับ ปัญหา   
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ภัยแล้ง ถือเป็นปัญหาที่เร่งด่วนที่สุด ขออนุญาตกล่าวถึงงบประมาณ ปี 2564 ผมได้ขอ  
ให้มีการขุดเจาะบ่อน้ าของบ้านขามแดง ท าวาระก็ติดขัดหลายๆ อย่าง ที่ดินก็ติดขัดเพราะ
ในชื่อโฉนดก็เป็นชื่อห้องสมุดประจ าหมู่บ้าน จึงได้ไปแก้ไข จนเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้แก้ไข
เป็นชื่อหมู่บ้านแล้ว และปัจจุบันได้ซื้อที่ดินมาอีกแปลงเป็นของหมู่บ้านโดยตรง ก็อยากจะ
ขอทางเทศบาล ให้ความเห็นใจ น้ าเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับพ่ีน้องประชาชน 
เมื่อก่อนบ้านขามแดงมีสองบ่อ แต่ปัจจุบันช ารุดไป 1 บ่อ เหลือใช้งานได้ 1 บ่อ ก็ไม่รู้ว่าจะ
ช ารุดวันไหน ผมอยากจะทราบว่าติดขัดตรงไหนอีกหรือไม่ งบประมาณมีหรือไม่ ปีหน้าผมก็
จะเกษียณอายุแล้ว ก็ขอฝากไว้ด้วย หากติดขัดเรื่องไหนก็ช่วยแจ้งด้วย ชาวบ้านก็บอกผม 
ก านันท าเรื่องตั้งแต่ปี 2564 แล้วเมื่อไหร่จะได้เสียที ปีหน้าก็จะเกษียณอายุราชการแล้ว    
ก็ต้องขอสอบถามและขอความเห็นใจด้วย ขอบคุณครับ 

 

นางอ าไพ อวนศรี  - ในกรณีของบ้านขามแดง คือ ปี 2564 ได้งบประมาณแล้ว แต่สถานที่ไม่มี พอได้โฉนดมา 
นายกเทศมนตรีฯ  เปลี่ยนเป็นที่สาธารณะและได้ซื้อที่แปลงใหม่มาอีกแปลง แต่มันข้ามปีงบประมาณ งบก็ตกไป 

ตอนนี้มีปัญหาเรื่องน้ า บ้านหัวหนองก็มีปัญหาเช่นกัน ที่สาธารณะไม่มี พอได้ที่มา งบก็ตก
ไปอีก บ้านสถานีก็เช่นเดียวกัน ในส่วนของบ้านสถานีได้ประสานไปทาง อบจ.ล าปาง 
เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้มารีซีฟเรียบร้อยแล้ว ในช่วงนี้บ้านแพะดอนสัก บ่อล้ม ประสานทาง 
อบจ.ล าปางแล้ว เป็นที่ธรณีสงฆ์อีก ต้องไปขออนุญาต และเสียค่าใบอนุญาตอีก ในการขอ
ไปทาง อบจ. ก็ต้องมีรายงานการประชุม มีใบโฉนดที่ดินให้เรียบร้อย และรอคิวก่อนค่ะ 
ในช่วงนี้ จึงให้ทางงานป้องกันไปส่งน้ าให้ก่อน ซึ่งก็บอกน้องๆ พนักงานว่า รถน้ าจะมีปัญหา
ไม่ได้เลย หากส่งน้ าแล้วให้มาแสตนบายรอ หากขอไปรดฝุ่น ให้หยุดไว้ก่อน เราต้อง
เตรียมพร้อมในเรื่องภัยแล้ง ไฟไหม้อีก หากไฟไหม้ไม่มีน้ าหรือรถไม่มี ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
ขอน าเรียนทางท่านก านันว่า ประสานทาง อบจ.ล าปางให้แล้ว จะรีบด าเนินการค่ะ เรื่องน้ า
อุปโภค บริโภค ถือว่าส าคัญมาก 

 

นายศรีรัตน์ ใจสิน  -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมนายศรีรัตน์ ใจสิน ผู้ใหญ่บ้านหัวหนอง หมู่ 8 บ้านหัวหนองก็มีปัญหาครับ ตอนนี้ได้
สถานที่แล้ว ได้ใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่สามารถขุดเจาะได้ วันก่อนช่างกรได้พาช่างจาก อบจ.
ไป ไปวัดน้ า ที่ดินใหม่ ไม่สามารถเจาะได้ เพราะไม่มีน้ า หากจะเจาะได้ให้ไปเจาะที่เดิม แต่
ต้องไปขออนุญาตส านักพุทธศาสนา ให้เจ้าอาวาสท าเรื่อง ผมก็จะเกษียณปีหน้าเช่นกัน 
ชาวบ้านก็สอบถามมาว่าเมื่อไหร่จะได้ ใบโฉนดที่ดินผมก็ไปท าเรื่องได้มาแล้ว แต่ไม่สามารถ
ขุดเจาะได้ ผมท ามาทุกอย่าง ก็มาติดที่งานของท่านเจ้าอาวาสจะรับพัดยศ ผมจึงมาขอทาง
สภาไว้ก่อนให้ช่วยอนุมัติงบประมาณให้ทางบ้านหัวหนองด้วยก่อนผมเกษียณ หากท าไว้
ก่อนเป็นรูปเป็นร่างไว้ว่าผมได้ท าโครงการไว้ให้คนรุ่นหลัง ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ 

 

นายด ารงค์ ใจมูล  -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ในส่วนของบ้านแม่ฮาวของเรา ก็ขอขอบคุณเทศบาลที่ได้ช่วยงบประมาณในการขุดเจาะ
สระดินแดง เป็นงบของการไฟฟ้าฯ  งบในครั้งนี้ก็เพ่ือใช้ส าหรับน้ าประปาและส าหรับ     
ภัยแล้ง ตอนนี้งบประมาณที่ท าไปในเรื่องของสระดินแดง ดินเดิมมีห้วยอยู่แต่ไม่มีท่อส่งน้ า
ลงไปในสระ ก่อนจะเข้าฤดูฝน ทางหมู่บ้านก็จะขอความอนุเคราะห์เพ่ือหาท่อลงบ่อสระ   
ดินแดง ในโครงการได้ท าถนนไว้โดยรอบ เผื่อในอนาคตจะท าเป็นสถานที่ออกก าลังกาย 
ส าหรับชาวบ้าน ประชาชนใช้ร่วมกัน ดังนั้น ในส่วนของหมู่บ้านแม่ฮาวอยากได้ท่อลงสระ
ดินแดง ในอนาคตก็อยากของบประมาณท าราวกั้น กันตกบ่อ ปรับภูมิทัศน์ ไฟฟ้าส่องสว่าง
โดยรอบ ขอบคุณครับ 



๒๘ 
 

นายทวิช จ าปาวัน  - เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหารท้องถิ่น และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอ
ชี้แจงเรื่องขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 6 เท่าที่เราได้ท าเรื่องขอเปลี่ยนแปลงโฉนดจากที่อ่าน
หนังสือพิมพ์เป็นประปาหมู่บ้าน สถานที่หลังอาคารอ่านหนังสือพิมพ์ ชื่อตรงวัตถุประสงค์
แล้ว ผมได้จัดท าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ของบ้านขามแดง หมู่ 6 และบ้านแม่ฮาว     
หมู่ 3 ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมฯ เรา ตอนนี้ได้ผ่านคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด
เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น่าจะส่งถึงกรมฯ แล้ว เพ่ือให้กรมฯ พิจารณาอนุมัติงบประมาณ       
ปี 2567 ในส่วนของบ้านหัวหนอง หมู่ 8 ตามที่ท่านผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่ามีช่ างมาส ารวจ    
เป็นช่างของ อบจ.ล าปาง มาส ารวจแหล่งน้ าทางธรณีฟิซิกซ์ (รีซิฟ) สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับ
ท าประปาหมู่บ้าน ไม่มีน้ า ทางช่างจึงแนะน าให้มาเจาะบริเวณวัด ประเด็นคือที่วัดต้องไปขอ
กับส านักพุทธศาสนา หากเทียบเคียงกับหมู่ 5 ก็เป็นที่ธรณีสงฆ์ ผมได้ไปปรึกษากับ ผอ.
สนั่น วงศ์ษา ส านักทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งท่านดูแลเรื่องน้ าบาดาล ได้แนะน าให้    
หมู่ 5 ด าเนินการโดยให้เจ้าอาวาสเป็นคนขออนุญาตเจาะ แล้วเอาใบอนุญาตเจาะ         
ส่งโครงการไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ล าปาง มาเจาะให้ ประเด็นของ    
หมู่ 8 หากเทศบาลจะด าเนินการ ให้เจ้าอาวาสด าเนินการส่งเรื่อง (มอบอ านาจ) ให้เทศบาล
เจาะน้ าในที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก จะต้องไปขออนุญาตกับส านักพุทธ
ศาสนา ท าสัญญาเช่า เทศบาลจะต้องเช่ากับส านักพุทธศาสนา ปีละไม่น้อยกว่าสามหมื่น
บาท มันเป็นไปตามระเบียบของส านักพุทธศาสนา ผมจึงได้ปรึกษากับทาง ผอ.สนั่น ว่า เรา
ท าเหมือนบ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ได้หรือไม่ ให้เจ้าอาวาส หมู่ 8 ท าเรื่องขออนุญาตเจาะ
น้ าบาดาล หากได้ใบอนุญาต ก็ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลจะได้หรือไม่ 
ได้รับค าแนะน าให้ไปปรึกษากับทางส านักพุทธศาสนาอีกครั้ง ขอปรึกษากับทางผู้ใหญ่     
หมู่ 8 ครับ 

 

นายศรีรัตน์ ใจสิน  - ในเรื่องนี้ผมได้ปรึกษากับทางชาวบ้าน ได้ท าประชาคมเรียบร้อยแล้ว ผมจะให้เจ้าอาวาส
ท าหนังสือเป็นลายลักษ์อักษร ว่าน้ าประปาไม่พอใช้ แล้วแนบเรื่องมาให้เทศบาล 

 

นายทวิช จ าปาวัน  - ผมขอให้ทางท่านผู้ใหญ่บ้านไปจัดเตรียมเอกสารในส่วนของท่านเจ้าอาวาสให้ด้วยนะครับ 
มี ส าเนาเอกสารใบตราตั้งวัด, บัตรประจ าตัวของเจ้าอาวาส, ส าเนาโฉนดของวัด อย่างละ   
2 ชุด พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 1,060 บาท ในส่วนงบประมาณ หากขอเทศบาลได้ก็จะ
ด าเนินการให้ หากไม่ได้ก็จะส่งโครงการไปขอที่ อบจ.ล าปางให้ครับ 

 

นายถาวร  สืบคุณะ  - เรียนท่านประธาน ผมขออนุญาตเสริมในเรื่องการขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลในเขต
ธรณีสงฆ์  ผมขอแนะน าให้เจ้าอาวาสวัดมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่เทศบาลด าเนินการแทน ใน
อนาคตหากได้รับการเจาะน้ าแล้ว ให้เจ้าอาวาสท าหนังสือมอบประปาให้คณะกรรมการ
ประปาหมู่บ้าน เป็นเจ้าของการบริหาร ซึ่งเจ้าอาวาสก็จะหมดหน้าที่ จะได้ไม่เกี่ยวข้องกับ
รายได้ของเจ้าอาวาส  

 

นายเจริญ  ญาสิทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่าน ผมขอ
สอบถามเรื่องปัญหาฝาท่อในหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ที่แตก จะแก้ไขปัญหาอย่างไร จะให้ สท.
ถ่ายรูปไว้ ว่ามีรถมาทับฝาท่อแตก แล้ววิธีการแก้ปัญหาของท่าน มีอะไรบ้าง อยากให้ทาง
กองช่างท าฝาท่อไว้ หากมีฝาท่อแตก เราจะได้น าไปเปลี่ยน ฝากทางกองช่างและฝ่ายบริหาร
ชี้แจงด้วยครับ 

 



๒๙ 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - เรื่องฝาท่อแตก ฝ่ายกฎหมายของเทศบาลเรามี ผมฝากนิติกร จะให้ทาง สท. หรื อ 
ผู้ใหญ่บ้านดูแล ท่านเป็นนิติกร เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายโดยตรง ให้ท่านรับเรื่องไปด้วย 
เพราะตรงนี้เป็นปัญหาตลอดมา ชาวบ้านก็มาถามผู้ใหญ่บ้าน ถามสมาชิกสภาตลอด       
ผมอยากจะให้ทางนิติกร ท่านมีกฎหมายอยู่ในมือของท่าน ท่านช่วยด าเนินการในส่วนของ
ข้อกฎหมาย การบรรทุกหนักถนนในหมู่บ้านในเขตเทศบาลเราด้วย 

 

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ - สืบเนื่องมาจากเรื่องฝารางระบายน้ า ผมขอเสริมเล็กน้อย อยากให้ทางช่างท าฝาท่อไว้เลย 
หากฝาท่อแตก จะได้รีบน าไปใส่ หากไม่ท าไว้ เกิดฝาท่อแตก หัก หรือหาย ชาวบ้านก็จะมา
สอบถามตลอดว่าเมื่อไหร่จะน ามาใส่ ทางสมาชิกเข้าใจว่ามันก็จะช้าเล็กน้อย ฝาท่อก็จะมี 
รุ่นเก่ารุ่นใหม่ ขนาดไม่เท่ากัน จะให้ทางสมาชิกสภาไปส ารวจมา แล้วมาแจ้งเทศบาล 
หรือไม่ครับ 

  

นายทวิช จ าปาวัน  - เราออกไปส ารวจพร้อมกันครับ ของเราซื้อมาเก็บไว้ได้ แต่ขนาดเราต้องไปวัดมาก่อน 
เพราะแต่ละฝา แบบเก่า แบบใหม่ ขนาดไม่เท่ากัน  

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ผมขอเสริมท่าน ผอ.กองช่าง ฝารางระบายน้ า ผมได้เขียนค าร้องมาได้สองเดือนแล้ว ทาง
กองช่างก็ได้ไปด าเนินการตามค าร้องให้เรียบร้อยแล้ว ท่านไม่มาเขียนค าร้อง แค่มาแจ้งบอก
ฝาตรงนั้นแตก ฝาตรงนี้แตก ถึงเวลามาขอฝาท่อ แล้วก็บอกว่าไม่ได้ แต่ท่านไม่เคยเขียน   
ค าร้องเลย ตามที่ผมได้เขียนใบค าร้องมา ทางกองช่างก็ด าเนินการให้เรียบร้อยหมดแล้ว 
ขอให้ท่านช่วยเขียนใบค าร้องด้วย อย่าแจ้งแค่ค าพูด ไม่มีหลักฐานในการด าเนินการ 
ขอบคุณครับ 

 

นางอ าไพ อวนศรี  - ในเรื่องของฝาท่อ หากได้รับค าร้องมาก็จะด าเนินการท าให้ทุกหมู่บ้าน หากจะท าเป็น 
นายกเทศมนตรีฯ  เรื่องด่วน ท่าน ผอ.ช่างบอกว่า ต้องรีบไปส ารวจและมีการโอนเงิน การโอนเงินก็ต้องมี

ยอดเงินที่จะโอนว่าเท่าไหร่ ก็จะโอนเงินในส่วนของรายจ่ายประจ าที่ไม่ได้ใช้ให้นะคะ หาก
เป็นอ านาจนายกฯ หากเป็นปัญหาเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องชาวบ้าน 

 

นายทวิช จ าปาวัน  - ผมมีเวลาในการส ารวจเงินเหลือจ่ายน้อย เพราะต้องส่งเรื่องภายในวันที่ 9 มีนาคม ผมจึง
อยากจะขอรบกวนท่านสมาชิกทั้งสองเขต ส ารวจโครงการที่จะใช้เงินเหลือจ่ายให้กับกอง
ช่างด้วยครับ ซึ่งแต่ละเขต ได้เขตละโครงการ โครงการละประมาณสี่แสนบาท ท่านส ารวจ
ให้ผมด้วย ขอให้อยู่ในแผนฯ ด้วย ขอบคุณครับ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - เรื่องของรถที่เหยียบฝารางแตก  ในอ านาจของท้องถิ่นจะปรับ เรายังไม่มีอ านาจตรงนี้    
แต่หากเกิดความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินของท้องถิ่นเรา ให้มาชดใช้ อยากจะฝากท่าน
สมาชิก หากท่านเห็นว่ามีรถเหยียบฝาท่อแตก หัก ให้ช่วยถ่ายรูปแล้วส่งมาให้เทศบาล     
เราด้วย เราจะได้ด าเนินการให้มาชดใช้ แต่ค่าปรับเป็นเรื่องของจราจร หากท่านพบเจอ 
ช่วยถ่ายรูปส่งมาให้ด้วย ในส่วนของเรื่องกฎหมายจะได้มาด าเนินการต่อ อีกเรื่องหนึ่ง       
ขอแจ้งความก้าวหน้า ผมได้รับการประสานจากกรมที่ดิน และกระทรวงมหาดไทย ในเรื่อง
ของการเปลี่ยนสภาพที่ดินสวนอนันตยศ ทราบว่าคณะกรรมการจะประชุมวันที่ 13 
มีนาคม 2566 คาดว่าเราจะได้รับข่าวดี จึงขอน าเรียนท่านสมาชิกสภาได้รับทราบ หากมี
มติเป็นอย่างไร จะน าแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ ผมขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวันนี้จึงขอปิดการประชุม

สภาในครั้งนี้ขอบคุณครับ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓0 น. 

 
(ลงชื่อ)       จิรัฏฐ์   ยารังษี ผู้บันทึกการประชุม 

                       (นายจิรัฏฐ ์  ยารังษี) 
                                        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่  9 
มีนาคม 2566  ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6  มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ        
จึง   ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน   
 
 
 

    (ลงชื่อ)   ชาญณรงค์  แสงบุญเรือง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                   (นายชาญณรงค์  แสงบุญเรือง)    
                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 

(ลงชื่อ)     สวัสดิ์   สอนปิงค า คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                        (นายสวัสดิ์   สอนปิงค า)    
                      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
    
  

 (ลงชื่อ)       เจริญ ญาสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายเจริญ ญาสิทธิ์) 
                               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
 

 สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติในการประชุมเม่ือวันที่  28 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖6 เห็นชอบ 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566             
เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

 
 

   (ลงชื่อ)           ศักดิ์ดา อุปค า 
               (นายศักดิ์ดา  อุปค า) 

                ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  


